

## Activity/Lecture

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการ:	โครงการเครือข่ายชุมชนเพื่อการสร้างสถานปฏิบัติการเชิงพื้นที่ (Social Lab) สำหรับหลักสูตรการจัดการการศึกษา (นานาชาติ)
ที่มาและความสำคัญ:	เนื่องจากหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (นานาชาติ) ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบการบรรยาย การสัมมนา การปฏิบัติการ และการดูงานนอกสถานที่ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact) ทางหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (นานาชาติ) จึงมีความประสงค์ที่จะดำเนินการศึกษาวิจัยนำร่อง ลงพื้นที่ศึกษาปัญหาด้านการศึกษาในชุมชนจังหวัดนครปฐม โดยทำการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาของบุตรหลานที่เป็นสมาชิกของชุมชน รวมถึงโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสมาชิกในชุมชน นอกจากนี้การวิจัยนำร่องครั้งนี้เป็นการสร้างเครือข่ายชุมชนที่สำคัญสำหรับการเป็นสถานปฏิบัติการเชิงพื้นที่ (Social Lab) สำหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (นานาชาติ) ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งการทำการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาของสมาชิกในชุมชนได้อย่างยั่งยืน
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ	วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ:	โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:	คณาจารย์ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (นานาชาติ) และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองมะม่วง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
วัตถุประสงค์:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อศึกษาปัญหาด้านการศึกษาของสมาชิกในชุมชนจังหวัดนครปฐม</li> <li>2. เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายโดยอาศัยความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนในการวางแผนร่วมกัน</li> <li>3. เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนที่นำไปสู่การสร้างสถานปฏิบัติการเชิงพื้นที่ (Social Lab) สำหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (นานาชาติ)</li> </ol>
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/ โครงการ:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. การลงพื้นที่เพื่อศึกษาปัญหาและโอกาสของชุมชนบ้านหนองมะม่วง จังหวัดนครปฐม</li> <li>2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียน เช่น การพัฒนาภาวะผู้นำ การสอนภาษาอังกฤษ ทักษะการเล่นกีฬา เป็นต้น</li> </ol>
กลุ่มเป้าหมาย/ กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม:	นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองมะม่วง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน 80 คน
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม:	90 คน (รวมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองมะม่วง จังหวัดนครปฐม)
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ:	จากการลงไปประเมินผลลัพธ์จากกิจกรรมในช่วงเดือนมกราคม 2562 นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองมะม่วง จังหวัดนครปฐม สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น

## Activity/Lecture

หัวข้อ	รายละเอียด
Web link อ้างอิงการดำเนินงาน:	-
รูปภาพประกอบ:	
SDG goal ที่เกี่ยวข้อง:	เป้าหมายที่ 4: สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต